

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๑๖๓๕



กค. 47.2
วันที่ 29 มี.ค. 65
เวลา 15.15

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3290
รับที่(ยื่น)
วันที่ 29 มี.ค. 2565 10.00 น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เนื่องจากเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องทั้งระบบ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย

๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรบูรณาการกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งออกมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการกำหนดมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โดยให้ความสำคัญกับมาตรการจูงใจทั้งมาตรการทางการเงินและภาษี การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรค การอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะให้กับบุคลากรภายในประเทศ การส่งเสริมการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรเร่งรัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลภาษีนักแสดงชาวต่างชาติ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการจำแนกและจัดเก็บข้อมูลภาษีดังกล่าว สำหรับประกอบการประเมินผลความคุ้มค่าของมาตรการ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๓๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

Email: Sasithorn@nesdc.go.th